

คริสตจักรช่างคำกับพันธกิจเด็กเร่ร่อนในเชียงใหม่

สมาน ไซยสถาน

“ท่านทั้งหลายที่ได้รับพระพรจากพระบิดาของเรา จงมารับเอาราชอาณาจักร ซึ่งได้เตรียมไว้สำหรับท่านทั้งหลายตั้งแต่แรกสร้างโลก เพราะว่าเมื่อเราหิว ท่านทั้งหลายก็จัดให้เรากิน เรากระหายน้ำท่านก็ให้เราดื่ม เราเป็นแขกแปลกหน้าท่านก็ได้ต้อนรับเราไว้ เราเปลือยกายท่านก็ได้ให้เสื้อผ้าเราห่ม เมื่อเราเจ็บป่วยก็ได้เยี่ยมเอาใจใส่ เมื่อเราต้องจำอยู่ในพันธนาการ ท่านก็ได้มาเยี่ยมเรา...เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ซึ่งท่านได้กระทำแก่คนใดคนหนึ่งในพวกพี่น้องของเรานี้ ถึงแม้จะต่ำต้อยเพียงไร ก็เหมือนได้กระทำแก่เราด้วย” (พระธรรมมัทธิวบทที่ 25 ข้อ 34-36,40)

ด้วยความเชื่อศรัทธามั่นในสัจจะธรรมขององค์พระผู้เป็นเจ้า ดังกล่าว คริสตจักรช่างคำ สังกัดคริสตจักรภาคที่ 1 สภาคริสตจักรในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่เลขที่ 75/2 หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ (อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 14 กิโลเมตร) มีศาสตราจารย์คุณากร คุมาสวัสดิ์ เป็นศิษยาภิบาล มีสมาชิก คริสตจักร 35 ครอบครัว จำนวน 121 คน ได้ให้ความสนใจต่อพันธกิจเด็กเร่ร่อนข้างถนน ซึ่งกำลังเป็นปัญหาสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นในเมืองใหญ่ ๆ เช่นจังหวัด เชียงใหม่



ศจ.คุณากร คุมาสวัสดิ์
ศิษยาภิบาลคริสตจักรช่างคำ

เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า จังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบันกับเชียงใหม่ในอดีตมีความแตกต่างกันมาก เชียงใหม่ในปัจจุบันเจริญเติบโตขึ้นมาก โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจที่เน้นวัตถุและเงินเป็นปัจจัยหลัก ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนโดยทั่วไป เมื่อเศรษฐกิจเติบโตขึ้น ค่าครองชีพก็สูงขึ้นเป็นเงาตามตัวผู้คนต้องดิ้นรนเพื่อปากท้องของตน ทำให้ความสัมพันธ์ภายในของบางครอบครัวที่ไม่ได้เตรียมตัวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฟองสบู่ถึงกับล่มสลาย ทำให้ขาดความรักความอบอุ่นในครอบครัว เกิดการทะเลาะวิวาทอย่างรุนแรงในครอบครัว ถึงกับเกิดการหย่าร้างขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อลูก ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราจะได้พบเห็นเด็กเหล่านี้นั่งขอทานอยู่ในตลาด ขายพวงมาลัยแถวไนท์บาซ่า เดินอยู่ข้างถนน นอนอยู่แถว ๆ ประตูท่าแพ ฯลฯ ปัญหาครอบครัวกำลังเป็นสาเหตุสำคัญในปัจจุบันที่ผลักดันให้เด็ก หนีออกจากบ้าน ให้มาเป็นเด็กเร่ร่อนอยู่ข้างถนนในตัวเมืองเชียงใหม่ ตัวอย่างเช่นกรณี อาบาซี และประกอบกับเด็กวัยนี้กำลังก้าวเข้าสู่การเป็นวัยรุ่น ซึ่งมีความต้องการความเป็นอิสระ ต้องการความเป็นส่วนตัว ชอบเที่ยวเตร่คบเพื่อนฝูงเมื่อพ่อแม่ญาติไม่เข้าใจเด็ก หรือเด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ญาติ โรงเรียน ครู หรือเพื่อน ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ผลักดันให้เด็กหนีออกจากบ้าน เช่นกรณีของ แดงและสาเหตุอีกประการหนึ่งคือ การอพยพแรงงาน เข้ามาทำงานในเชียงใหม่

โดยเฉพาะชาวไทยภูเขาซึ่งกำลังจะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อพ่อแม่เข้ามาขายแรงงานก็จะนำลูกหลานมาด้วย เมื่อไม่มีเวลาดูแลเด็กและไม่สามารถเลี้ยงดูได้จึงปล่อยให้เด็กเร่ร่อนหาเลี้ยงตนเอง เช่นกรณีของ นาคา จะพู เต้า



เด็ก ๆ ที่ “บ้านเหือนน้ำใจ”

ในระยะเริ่มแรกเมื่อประมาณ 5 ปีที่ผ่านมา อาจารย์ประสพชัย เครือวงศ์แก้ว เป็นผู้ที่เริ่มให้ความสนใจเด็กเร่ร่อนท่านได้จัดตั้งกลุ่มสร้างสรรค์เด็กเวียงเพียงขึ้น เพื่อรวบรวมเด็กเหล่านี้ให้มีที่อยู่อาศัย มีอาหารรับประทาน มีเครื่องนุ่งห่ม และจัดหาโอกาสให้ได้เรียนหนังสือตามสมควร เด็กเร่ร่อนในเชียงใหม่จะรู้จักท่านในนาม “ครูอ้อด” แต่ในระยะต่อมาต้องประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นทุกวัน ประกอบกับประสบปัญหาด้านอื่น ๆ ด้วย ถึงขนาดอาจจะต้องยุบเลิกโครงการดังกล่าวคริสตจักรช่างคำ โดยศิษยาภิบาลคุณากร คุณาสวัสดิ์ ทราบข่าวปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว มีความเป็นห่วงต่อชีวิตเด็กเร่ร่อนเหล่านี้หากต้องถูกปล่อยให้เร่ร่อนต่อไปอีก ก็จะเป็นปัญหาทางสังคมอีกต่อไปในอนาคต จึงได้ปรึกษากับคณะกรรมการคริสตจักรและคริสตจักรได้เข้าไปช่วยเหลือ ประสานงาน และรับผิดชอบพันธกิจเด็กเร่ร่อนดังกล่าว ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 1997 (2540) เป็นต้นมา

พันธกิจเด็กเร่ร่อน โดยคริสตจักรช่างคำ ในปัจจุบัน มีเด็กเร่ร่อนอยู่ในการดูแลจำนวน 15 คน ชาย 12 คน หญิง 3 คน เด็กเหล่านี้มีอายุระหว่าง 6-16 ปี โดยเช่าบ้านอยู่ในหมู่บ้านเชียงใหม่วิ้วสวย 1 ถนนเชียงใหม่สะเมิง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ (คุณแม่ของเจ้าของโครงการบ้านเชียงใหม่วิ้วสวย เป็นคริสตชนที่เข้มแข็งเป็นสมาชิกคริสตจักรร่องคู ภาค 15) จำนวน 1 หลัง ไว้เป็นบ้านพักอาศัยของเด็กเร่ร่อน และเรียกชื่อบ้านพัก-ชื่อโครงการเด็กเร่ร่อนนี้ว่า “บ้านเหือนน้ำใจ” ตั้งอยู่เลขที่ 182 หมู่ 9 บ้านเชียงใหม่วิ้วสวย ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ (50230) โทรศัพท์ 053-431802 กิจกรรมที่บ้านเหือนน้ำใจ

ได้นั้น 4 ด้านใหญ่ ๆ คือ (1) ด้านจิตใจ/จิตวิญญาณ ได้ใช้คริสตจริยธรรมเป็นหลักในการอบรมสั่งสอน มีการเรียนพระวจนะของพระเจ้าและนมัสการพระเจ้าก่อนนอนทุกคืน พร้อมกับไปร่วมนมัสการพระเจ้า ณ คริสตจักรช่างคำ เป็นประจำทุกอาทิตย์ (2) ด้านการศึกษาเล่าเรียน ได้ติดต่อให้เด็กทุกคนได้เรียนหนังสือที่โรงเรียนป่าตาลซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากครูใหญ่ของโรงเรียนบ้านป่าตาล ปัจจุบันเด็กกำลังเรียนอยู่ระหว่างชั้น ป.1-ป.6 (3) ด้านสังคม ได้จัดให้เด็กรับผิดชอบตนเองและให้ความช่วยเหลือกันและกันฉันท์พี่น้องเสมือนครอบครัวเดียวกัน และทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบทำงานในบ้านเหือนน้ำใจ (4) ด้านการฝึกฝนอาชีพ ได้จัดให้เด็กได้เรียนรู้การปลูกผัก การเลี้ยงสัตว์ ในที่ดินเล็ก ๆ รอบบ้าน

กิจวัตรประจำวันของเด็กบ้านเหือนน้ำใจ ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ 6.00 น. หลังจากตื่นนอน เด็กจะทำงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ เช่น ทำความสะอาดบ้านพัก-ถนนในหมู่บ้านให้อาหารสัตว์-ทำอาหารมื้อเช้า 7.00 รับประทานอาหารร่วมกัน 8.00 – 16.00 เรียนหนังสือ ณ โรงเรียนป่าตาล โดยอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนบ้านป่าตาล กรุณามารับ-ส่งเด็กด้วยตัวท่านเองโดยใช้รถปิ๊กอัพส่วนตัวของท่าน หลังเลิกเรียนเวลา 16.00 – 18.00 เล่นกีฬา ทำสวน เลี้ยงไก่ และทำอาหารเย็น 18.00 รับประทานอาหารเย็น กลางคืนอ่านหนังสือ ทำการบ้าน 21.00 นมัสการพระเจ้าก่อนนอน ส่วนวันเสาร์มีกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เสริมสร้างเด็ก และวันอาทิตย์ร่วมนมัสการพระเจ้ากับคริสตจักรช่างคำ

ปัจจุบันคริสตจักรช่างคำ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สำหรับเด็กบ้านเหือนน้ำใจ เช่น ค่าข้าวสารเดือนละ 12 ถัง (4 กระสอบ) ค่าอาหาร ค่าขนมไปโรงเรียน ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ฯลฯ สิ้นค่าใช้จ่ายประมาณเดือนละ 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท) ส่วนค่าเช่าบ้าน ได้รับความร่วมมือจากคณะทำงานเอกสัมพันธ์คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ ได้ให้การสนับสนุนจ่ายค่าเช่าบ้านเดือนละ 2,000.- บาท และกลุ่มเพื่อนคริสเตียนเพื่อการพัฒนา (CFDT) ได้ให้การสนับสนุนค่าตอบแทนพี่เลี้ยงผู้ดูแลเด็กเดือนละ 1,000.- บาท

ผมได้ไปใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางเด็กเร่ร่อนเหล่านี้ที่บ้านเหือนน้ำใจบ่อยครั้ง ไปกิน ไปนอน ไปเป็นที่ เป็นเพื่อนของเด็กเหล่านี้ และเห็นว่าพันธกิจเด็กเร่ร่อน “บ้านเหือนน้ำใจ” ในความรับผิดชอบดูแลของคริสตจักรช่างคำ ควรได้รับการสนับสนุนจากพวกเราทุกคนและเพื่อน ๆ คริสตจักรทั่วประเทศที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้คริสตจักรช่างคำได้เป็นตัวแทนของเรารับใช้พระเจ้าท่ามกลางชีวิตเด็กเร่ร่อนผู้เล็กน้อยเหล่านี้ ดังที่พระเยซูคริสต์ได้ตรัสสอนเราว่า “ซึ่งท่านได้กระทำแก่คนใดคนหนึ่ง ในพวกพี่น้องของเรา นี้ ถึงแม้จะต่ำต้อยเพียงไร ก็เหมือนได้กระทำแก่เราด้วย” คุณสนิทสุดา เอกชัย ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ได้มาเยี่ยม “บ้านเหือนน้ำใจ” ได้ประทับใจในพันธกิจที่คริสตจักรช่างคำได้ทำ ท่านได้นำไปลงข่าวในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ (ภาษาอังกฤษ) ฉบับวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 1997 ในคอลัมน์ OUTLOOK เมื่อได้อ่านแล้ว หลายท่านได้ให้การสนับสนุนโอนเงินเข้าบัญชีของ

คริสตจักรช่วงคำเพื่อพันธกิจเด็กเร่ร่อน และเขียนจดหมายหนุนใจ ให้กำลังใจศิษยาภิบาลและคณะกรรม
กิจคริสตจักร หลายท่านเขียนจดหมายถึงศิษยาภิบาลถามว่า “ข้าพเจ้าจะช่วยอะไรได้บ้าง? และจะช่วยได้
อย่างไร?” บางท่านบอกว่า “ขอบพระคุณพระเจ้าที่เด็กเหล่านี้ได้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ข้าพเจ้าจะ
อธิษฐานเพื่อพันธกิจคริสตจักรของท่านต่อไป” อ่านแล้วชื่นใจครับ! คนทำก็มีกำลังใจ ! คริสตจักรก็มี
พลัง! แล้วเราท่านละครับ? จะมีส่วนอะไรได้บ้างครับกับพี่น้องคริสตจักรช่วงคำ! ศิษยาภิบาลและ
สมาชิกคริสตจักรช่วงคำต้องการการสนับสนุนให้กำลังใจจากท่านจริง ๆ ครับ! ช่วยกันเถอะครับ! เพื่อ
ช่วยให้พันธกิจรับใช้พระเจ้าอย่างนี้จรโลงอยู่คู่กับคริสตจักรที่พระองค์ทรงสถาปนาขึ้นให้รับใช้
พระองค์อยู่ในประเทศไทย

หากท่าน ครอบครัวของท่าน องค์กร หน่วยงานของท่านต้องการให้ความช่วยเหลือ หรือ ให้
กำลังใจหรือมาเยี่ยมเยียน หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธกิจเด็กเร่ร่อนคริสตจักรช่วงคำ
“บ้านเฮือนน้ำใจ” กรุณาติดต่อ ศาสนาจารย์คุณากร คุณาสวัสดิ์ ศิษยาภิบาลคริสตจักรช่วงคำ เลขที่ 75/2
หมู่ 4 บ้านแหวน ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ (50230) หรือโทรศัพท์ 053-433571 (มือถือ 01-
9527472) หากจะให้การสนับสนุนด้านการเงิน กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี “โครงการคริสตจักร
ช่วงคำ เด็กเร่ร่อน” บัญชีเลขที่ 459-032139-6 ธนาคารกรุงเทพ สาขาหางดง โดยคุณพัชรี ชัยมงคล
เหรียญกฐินคริสตจักรเป็นผู้รับผิดชอบการเงินของ “บ้านเฮือนน้ำใจ”